

*Tour de France 96th.

Giới đua xe đạp Vòng Đua Pháp Quốc lần thứ 96 đã kết thúc hôm Chúa Nhật 26 tháng 7 vừa qua tại Paris với hàng vạn người đứng viên bên đường ra hè phố cổ võ và đón chào đoàn đua.

Kết quả của giải lần này cũng gây nên sự ngạc nhiên nào đó vì sau chặng đua thứ 17 thì hầu như tất cả cũng biết rằng người cu-rơ Alberto Contador sẽ vô địch thêm một lần nữa. Cu-rơ Alberto Contador là người Tây Ban Nha và là con chim đầu đàn của đội Astana. Đội Astana lần này có người cu-rơ người Hoa Kỳ Lance Armstrong vừa mới trở lại Vòng Đua Pháp Quốc sau 3 năm vắng bóng nên đã làm cho giải năm nay thêm hào hứng và hấp dẫn hơn xưa. Tuy cu-rơ Lance Armstrong đã gần 38 tuổi nhưng sức khỏe và tài năng cũng suy giảm bao nhiêu nên sau những ngày lăn lộn trên các con đèo của dãy núi hùng vĩ bên Tây và xuyên qua 6 quốc gia lần này anh ta đã đứng xếp hạng 3, vô địch sau cu-rơ Alberto Contador và Andy Schleck. Đây là lần thứ nhì anh Alberto Contador vô địch Vòng Đua Pháp Quốc, lần thứ nhất là vào năm 2007 với đội Discovery Channel.

Đội Discovery Channel bắt tan rã sau giải Vòng Đua Pháp Quốc năm 2007 vì không còn bộ trưởng nên cu-rơ Alberto Contador cùng với ông bạn Johan Bruyneel và hầu như tất cả những người của anh ta qua đầu quân cho đội Astana nhưng nào ngờ trước đó đội Astana có quá nhiều lợi ích vì các cu-rơ xếp hạng cũng kích thích nên đội Astana bắt treo giò năm 2008. Nếu anh Alberto Contador tham dự giải năm 2008 thì nay anh ta có lẽ đã trở thành nhà vô địch 3 lần liên tiếp tại Vòng Đua Pháp Quốc. Với tài năng và sức khỏe phi thường của anh Alberto Contador thì có lẽ lâu lắm mới có người vượt qua anh ta để vô địch đầu tiên trong những năm tới. Qua giải lần này chúng ta thấy có hai anh em nhà Schleck cũng tài giỏi như ai, nhưng người anh (Frank) thì đã đứng xếp hạng 19 và 20 và người em (Andy) thì thi đấu sự trợ giúp của người đi nên lần này dù người em cũng giành huy chương nhưng vẫn vô địch sau anh Alberto Contador. Theo như chúng tôi nghĩ thì nếu hai anh em nhà Schleck Tây đầu quân cho đội RadioShack vào năm sau thì hẳn sẽ có hy vọng vượt qua anh Alberto Contador.

Đội RadioShack là một đội do cu-rơ Lance Armstrong thành lập cách nay 1 tuần với sự bảo trợ của đội công ty điện tử của Hoa Kỳ, Radio Shack. Theo như tôi tuyên bố của anh Lance Armstrong thì ông bạn Johan Bruyneel và nhiều cu-rơ tài ba sẽ qua đội RadioShack nhưng sẽ không có một anh Alberto Contador bởi vì anh Lance Armstrong không có cảm tình với anh chàng người Tây Ban Nha này mặc dù anh chàng Tây Ban Nha Tây hiện đứng đầu những người đi đầu ý, nhất là các nhà chuyên nghiệp cho các trang báo có uy tín trên thế giới. Theo tin từ ESPN thì ngày nào cũng có hàng chục nhà gia đình ăn uống trên xe đạp theo dõi từng bước đi của anh Alberto Contador như nhà gia đình Trú Trú sẵn tin của công đồng đua Houston vậy.

Đội này đây là một trong những đội mà anh Alberto Contador bắt đầu với nhà gia đình Dani Pozo chuyển lên đội nhà riêng ở Pinto (gần Madrid) vào ngày 27/7/2009.



~~Đã được tải lên bởi người dùng của Yahoo! và được chia sẻ trên mạng xã hội.~~



Đội Arizona Cardinals đang tập dợt trong mùa huấn luyện 2009 tại sân vận động của trường đại



Matt Leinart lên hàng bóng trong buổi tập đầu tiên vào ngày 31/7/2009



Nhảy Fitzpatrick (chủ tịch Arizona Cardinals) là một trong vài cầu thủ chấp hành hay nhất trong làng